

โครงการศิลปะบำบัดสร้างสรรค์รายได้ Art for Independent Living 2019

ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน - ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินโครงการ มูลนิธิ ขาย มูฟเม้นท์



โครงการศิลปะบำบัดสร้างสรรค์รายได้ เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กพิการฯ และไม่พิการได้เรียนรู้การสร้างงานศิลปะร่วมกัน (Inclusive Learning) ที่นอกจากเด็ก ๆ จะได้ความรู้ ได้ฝึกสมาธิ และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้ว ยังได้ใช้เวลาทำความเข้าใจในความสามารถที่แตกต่างของกันและกัน ผ่านการถ่ายทอดความหมายของงานแต่ละชิ้น ซึ่งตรงนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ และเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นในสังคมได้ตั้งแต่วัยเด็ก มูลนิธิขายมูฟเม้นท์เชื่อว่า เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว คือ เด็กที่มีความสามารถที่แตกต่าง ที่สามารถ เรียนรู้เทคนิคการใช้สี และเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะ จากวิทยากร ศิลปินผู้พิการทางการเคลื่อนไหว คุณ Popsnapshot อย่างมีแรงบันดาลใจ ซึ่งนอกจากการใช้ศิลปะบำบัดจิตใจ และฝึกกล้ามเนื้อแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการตลาดขาย เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ และครอบครัว ได้ต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต

การดำเนินงาน

มูลนิธิขายมูฟเม้นท์ เป็นผู้เชื่อมโยงงาน ใต้ระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานผ่าน เทใจ.คอม โดยจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลงานของเด็ก ๆ ไปสั่งผลิตเป็นถุงผ้า สินค้าระดมทุน และหาพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมขายสินค้าผ่านช่องทาง social media และที่บูรระดมทุนของมูลนิธิขายมูฟเม้นท์ ทำให้เด็ก ๆ ได้เกิดการเรียนรู้ในอีกหนึ่งช่องทางประกอบอาชีพจริง และสร้างรายได้จากการขายด้วยตัวเอง

ผู้ร่วมกิจกรรม

- A : เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 30 คน และ เด็กไม่พิการ พร้อมผู้ปกครอง
- B : อาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม จำนวน 10 คน
- C : ตัวแทนผู้สนับสนุนกิจกรรม จำนวน 3 คน

ผลที่ได้รับ

มูลนิธิฯ จำหน่ายถุงผ้าไปมากกว่า 500 ใบแล้วนับตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2562 ผ่านงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียง 3 งาน และช่องทาง Social Media ของมูลนิธิฯ และของเด็ก ๆ และครอบครัว โดยมีผู้สนับสนุนสินค้าที่เป็นทั้งบุคคลและองค์กร





ด.ญ. ณิชภัทร ศรีทองเหลือง น้องขลุ่ย : ศิลปะทำให้น้องเขารู้สึกอิสระ ไม่มีขอบเขต น้องชอบมากและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ แม่น้องจะทำไม่เป็นรูปแต่กลับมีความสุข (สัมภาษณ์คุณแม่)



ด.ช. อิทธิกรวิวัฒน์ ตรีสัมพันธ์ น้องเกรท : เกรทพูดว่าเค้ารู้สึกสนุก ชอบ มันสุดยอดมาก และมีเพื่อนเยอะ แยะ เกรทนำความรู้ไปฝึกฝนที่บ้านเพิ่มเติมเพื่อขายในอนาคต (สัมภาษณ์ผู้ปกครอง)



นายคงพัฒน์ ปิ่นทะจักษ์ร์ (ชุ่น) : การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ มีประโยชน์ในเรื่องการใช้เวลา ฝึกสมาธิ ฝึกการรอคอย ฝึกการทำงานเป็นทีม ทั้งส่งเสริมให้เกิดรายได้ (สัมภาษณ์คุณแม่)



เด็กหญิงบุญยวีร์ หลีสกุล (แบมแบม) และ เด็กชายบารมี หลีสกุล (บ๊ิกเบม) พี่แบมแบมกับบ๊ิกเบม บอกว่ารู้สึกดี สนุกเมื่อได้วาดรูปและระบายสี ทำให้มีสมาธิ (สัมภาษณ์คุณแม่)

Art for Independent Living 2020

จากความสำเร็จของ โครงการศิลปะบำบัดหัดสร้างรายได้ ในปี 2019 ที่สามารถช่วยดึงศักยภาพการ สร้างงานศิลปะ และการค้นหาความถนัดในการประกอบอาชีพของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และ ครอบครัว มูลนิธิชายมุฟเม้นท์ ร่วมกับเด็ก ๆ และครอบครัว เล็งเห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการ ต่อยอดผลงานให้เป็นรายได้ แต่ยังคงขาดความรู้ และแนวทางการวางแผนเป็นธุรกิจให้สอดคล้องกับ ความสามารถของแต่ละครอบครัว และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการ จัดการเรียนการสอนการบริหารธุรกิจ จึงอยากจะขอเชิญเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแนะแนว แนวทางการ สร้างธุรกิจให้กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และครอบครัว สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม เปลี่ยน ผู้พึ่งพิงให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่แตกต่างร่วมกัน

โดยในปี 2020 นี้ มูลนิธิเดอะเรนโบว์รุ้มจะเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดกิจกรรม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจนี้ ไปสู่เด็กที่มีภาวะออทิสซึม และดาวน์ซินโดรม รวมไปถึงขยายงานศิลปะที่จะเรียนรู้ร่วมกันออกไปในอีก หลายแขนงเพื่อความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่มีความสามารถที่แตกต่างเหล่านี้

“...แม้จะมีความพิการทางร่างกาย ตามที่คนทั่วไปมองเห็น แต่เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะใช้ ความสามารถที่แตกต่าง ทำอะไรได้อีกหลายอย่าง และพยายามหาโอกาสในการเปลี่ยน ความรู้ และความมั่นใจ ที่เกิดจากการทำกิจกรรม ให้กลายเป็นอาชีพ ควบคู่ไปกับการ รักษาฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงผลักดันจากครอบครัว และโอกาสจากสังคม ...”

=====

รายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมดำเนินโครงการ ติดต่อ
ปาลิตา ศิริวรรณพงษ์ (น้ำตาล) Project Leader โทร. 099-0909-569 project@zmf-asia.org



ART FOR INDEPENDENT LIVING

ตัวอย่างผลงานที่นำมาเป็นสินค้าระดมทุน



SEE WHAT'S EMPOWERING

ART FOR INDEPENDENT LIVING



Zy Movement Foundation

Zy Movement Foundation

238 Soi Ladprao 1, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand / +668 008 13296

www.zmf-asia.org / FB : Zy Movement Foundation

ART FOR INDEPENDENT LIVING

ตัวอย่างผลงานที่นำมาเป็นสินค้าระดมทุน

